
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   ประจ าปี  พ.ศ.2566 
ครั้งที่ 1/2566 

วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566   เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 
………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1.  นายจรัส  ประสงค์เงิน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นายรุ่งเรือง       มงคล   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
3.  นายเฉลิมพล   อ่อนนุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นางเยาวด ี  แสงจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
5.  นางชูศร ี  เอ่ียมสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
6. นายวิชงค์       เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
7.  นายคมเดช       จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
8.  นายฉัตร์ชัย  สังขจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
9.  นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
10.  นางอ าไพ  ทวีสุข   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
11.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
12.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
1.  นายวัน  เมฆอัคคี   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายประยุทธ  สุขารมย์   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

เลขานุการสภาเทศบาล 
1.  นายมานะ     ภุมรา   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายสุเทพ  บุตรฉุย   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายนิติธร  ดารากรณ์  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4  นายเชาวน์กิตต์ กรรณเทพ  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน  

หัวหน้าส านักลัดเทศบาล 
5.  นางสุนทรี  บ าเพ็ญผล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นายทวีศักดิ์   พานเพชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นายพงศ์พันธ์   ลิ่มประพันธ์พงศ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
7.  นางสาวพรพิมล       ศีลสัตยาวงศ์      ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
10.  นางสาวภัทรวรรณ   สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมรับฟังการประชุม - 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านแหลม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

    ( ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย) 
ประธานสภาเทศบาล         สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี   

ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้แทนชุมชน  ขณะนี้มี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2566 ครั้งที่  
1/2566  ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566  และ
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2566  ครั้งที่ 1/2566  

เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2566 

---------------------------------- 
            ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565   โดยก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2566  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป มี
ก าหนด    ไม่เกิน  30  วัน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ    ณ   วันที่     4  มกราคม   พ.ศ.  2566 

                                                                                จรัส  ประสงค์เงิน 
                             (นายจรัส  ประสงค์เงิน) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2566  

 ครั้งที่   1 /2566   
---------------------------------- 

   ตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 
วัน     ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ลงวันที่  4  มกราคม  2566  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  นั้น  

  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 
1   ประจ าปี  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.30  น. ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจ
เข้าฟังการประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 

     ประกาศ  ณ   วันที่    13   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2566 

                                                                          จรัส  ประสงค์เงิน 
                       (นายจรัส  ประสงค์เงิน) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

นายจรัส  ประสงค์เงิน  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ได้ทราบแล้วนครับ  ต่อไปจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ี 1.1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุมสภา 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2566  ครั้งที่ 1/2566   
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 คน ลาประชุมไม่ม ี  

เรื่องท่ี  1.2  ขอแนะน า นายพงศ์พันธ์  ลิ่มประพันธ์พงศ์ เดิมต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข  เทศบาลต าบลรัษฎา  จังหวัดภูเก็ต  มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) ตั้งแต่
วันที่ 3 มกราคม 2566        

เรื่องท่ี  1.3  ขอแนะน า นายทวีศักดิ์  พานเพชร  เดิมต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  เทศบาลต าบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง )  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์   
2566 
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เรื่องท่ี  1.4  แจ้งประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่  3  ประจ าปี  2565 

เรื่องท่ี  1.5  แจ้งประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่  1  ประจ าปี  2566   

   เรื่องท่ี  1.6  เรื่องแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2566  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 
2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2566 

ส าเนาประกาศ  ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ส าเนาให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  2565   

ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
19  ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  ขอเชิญ
เสนอได้ครับ (ไม่มี) 

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วกระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประจ าปี  พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เมือ่วันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ.2565 โปรดยกมือ     

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565    
เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ไม่มี 

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  -  ไม่มี 

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ี  5.1   เรื่องก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2566 ระยะเวลา 

  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2566 และ
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี  พ.ศ.2567 หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมทราบ 
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นายมานะ  ภุมรา  -  ข้อกฎหมายและระเบียบ  
เลขานุการสภาเทศบาล      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547            

ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
  ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา 
  ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ11(2) ส าหรับ
เทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน  และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546) ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดและวรรคสี่ ก าหนดว่า
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด          

นายจรัส  ประสงค์เงิน  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับ ต่อไปกระผม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  กระผม    นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2566  เป็น  4  สมัย  ดังนี้  สมัยที่หนึ่ง  ตั้งแต่

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่  
1  พฤษภาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่  1  
สิงหาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  และสมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่  1  
ธันวาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน   และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรกของปีถัดไปให้เริ่มในวันที่  1 กุมภาพันธ์  2567 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2  ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคมเดช  จงพุทธรักษา กระผม นายคมเดช จงพุทธรักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายช านาญ  หอศิวาลัย  กระผม นายช านาญ  หอศิวาลัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายจรัส  ประสงค์เงิน             มีสมาชิกรับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีผม 
ประธานสภาเทศบาล    ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามข้อเสนอของนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  โปรดยกมือขึ้น 

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดจ านวน
สมัย 

ประชุมสามัญ  ประจ าปี  2566  เป็น  4  สมัย  ดังนี้  สมัยที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่  1  
พฤษภาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน  สมัยท่ีสาม   ตั้งแต่วันที่  1  
สิงหาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  และสมัยที่สี ่ตั้งแต่วันที่  1  
ธันวาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน   และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรกของปีถัดไปให้เริ่มในวันที่  1 กุมภาพันธ์  2567  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
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เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2566  
เป็น  4  สมัย  ดังนี้  สมัยที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนด
ไม่เกิน  30  วัน  สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่
เกิน 30  วัน  สมัยที่สาม   ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2566  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  
30  วัน  และสมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน   
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไปให้เริ่มในวันที่  1 กุมภาพันธ์  
2567  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 

ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.2  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมและเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลพิจารณาครับ 

 นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแหลม ไดม้ีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ ต าบลบ้านแหลม ตามค าสั่งที่ 422/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559  และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตามค าสั่งที่ 
424/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บัดนี้ คณะกรรมการตามค าสั่งข้างต้นได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561  

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคนเป็นกรรมการ และหมวด 6 ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมพิจารณาด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 3 ท่าน และเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 3 ท่าน  

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบแล้วนะครับ   
 ต่อไปกระผมขอเชิญสภาช่วยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  
นายช านาญ  หอศิวาลัย  กระผม นายช านาญ หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางชูศรี  เอ่ียมสอาด  นางอ าไพ  ทวีสุข  และนายฉัตร์ชัย  สังขจันทร์  เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2  ท่านครับ 
นางเยาวดี  แสงจันทร์  ดิฉัน นางเยาวดี  แสงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายรุ่งเรือง  มงคล  กระผม นายรุ่งเรือง  มงคล  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอรับรองครับ 
รองประธานสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก 
   หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก เป็นอันว่าที่ประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นางชูศรี  เอี่ยมสะอาด ,  นางอ าไพ  ทวีสุข  และ 



นายฉัตร์ชัย  สังขจันทร์   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีมติเลือกนางชูศรี  เอ่ียมสะอาด ,   
นางอ าไพ  ทวีสุข  และนายฉัตร์ชัย  สังขจันทร์   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

    เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นางชูศรี  เอี่ยมสะอาด ,   
นางอ าไพ ทวีสุข และนายฉัตร์ชัย  สังขจันทร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไปเป็นการ 
เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายคมเดช  จงพุทธรักษา  กระผม นายคมเดช  จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอชื่อ  นายจรัส  ประสงค์เงิน  นางเยาวดี  แสงจันทร์  และนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2  ท่านครับ 
นางชูศรี  เอี่ยมสอาด  ดิฉัน  นางชูศรี  เอ่ียมสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผม นายเฉลิมพล อ่อนนุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก 
   หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก เป็นอันว่าที่ประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นายจรัส  ประสงค์เงิน , นางเยาวดี  แสงจันทร์  
และนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

มติที่ประชุม   ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นายจรัส  ประสงค์เงิน ,  
นางเยาวดี  แสงจันทร์  และนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ   เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นายจรัส ประสงค์เงิน , 
นางเยาวดี  แสงจันทร์  และนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ   เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.3   เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็น
คณะกรรมการ 

 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลพิจารณาครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   ด้วยกระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในฐานะ 

รองนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการอ านวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพ่ือครอบครัวไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  ได้ด าเนินโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด  เพ่ือลดอุบัติการณ์การคลอดก่อน
ก าหนด  และเพ่ือบูรณาการการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  จึงก าหนด 

แนวทางให้จังหวัด  อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  เพ่ือลดภาวะคลอดก่อน
ก าหนด  บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด  เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 1 ท่าน  
เป็นคณะกรรมการ  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมพิจารณาด าเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก  เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด  เทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน  1  ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบแล้วนะครับ   
   ต่อไปกระผมขอเชิญสภาช่วยพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็น 

 คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  

นางอ าไพ  ทวีสุข   ดิฉัน  นางอ าไพ  ทวีสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอเสนอ
ชื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางชูศรี  เอ่ียมสอาด  เป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลด

ภาวะคลอดก่อนก าหนดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2  ท่านครับ 
นางสาวรุ่งระวี  สรรค์หาสุข ดิฉัน นางสาวรุ่งระวี สรรค์หาสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายชุติเทพ  โป๊ยกั๊ก  กระผม นายชุติเทพ โป๊ยกั๊ก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก 
   หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก เป็นอันว่าที่ประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นางชูศรี  เอี่ยมสะอาด  เป็นคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

มติที่ประชุม   ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นางชูศรี  เอี่ยมสะอาด  เป็น
คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน
ก าหนดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นายจรัส ประสงค์เงิน , 
นางเยาวดี  แสงจันทร์  และนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ   เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.4   ขอเสนอญัตติ  เรื่องขอความเห็นชอบใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย 
 ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  หน่วยงานกองการศึกษา ขอเชิญคณะ

ผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีความประสงค์ใช้ตราสัญลักษณ ์
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นเครื่องหมายประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

หลักการ 
ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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เหตุผล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้าน 

แหลม มีความประสงค์ในการใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม เพ่ือประกอบการจัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน และตราประทับ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2562 กอปรกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 ข้อ 13 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ก าหนดว่าใบเสร็จรับเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสาระส าคัญอย่างน้อย 9 ข้อ  ข้อ (1) ตราเครื่องหมายและ
ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถานศึกษาต้องจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้
เครื่องหมายสถานศึกษา ซึ่งระบุสถานศึกษาและสังกัด (รายละเอียดตราสัญลักษณ์
เครื่องหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 กอปรระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

ส่วนที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ 
มีสาระส าคัญอย่างน้อย 9 ข้อ (1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยสถานศึกษาต้องจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ เครื่องหมายสถานศึกษา ซึ่งระบุ
สถานศึกษา และสังกัด เสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบใช้

ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  หน่วยงาน
กองการศึกษา แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญครับ......... 

เลขานุการสภาฯ  ขอเสนอเปลี่ยนแปลงขอความด้านล่างของเครื่องหมายประจ าศูนย์  ข้อความเดิม”
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม”  เปลี่ยนเป็น  “เทศบาลต าบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี” 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ขอเชิญครับ.....    
    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติที่

ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  หน่วยงานกองการศึกษาตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยก
มือขึ้น 

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 



มติที่ประชุม  ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อเห็นชอบใช้ตราสัญลักษณ์
เป็นเครื่องหมายประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงานกอง
การศึกษา  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 
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  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงานกองการศึกษา ตามรายการที่เสนอ 

ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.5   ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  

    5 รายการ  และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านัก 
    ปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2566 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  5  

รายการ และค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ  
ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   โดยมีหลักการและเหตุผล  
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนไปต้ัง 

จ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  5  รายการ และค่าปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

โอนลด หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป  
งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    ต้ังไว้เป็นเงิน 
5,401,680.- บาท คงเหลือ 3,733,273.- บาท  โอนลด  549,420.-  บาท 

1. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อซื้อโต๊ะ
ท างานแบบเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน     1 ตัว เป็นเงิน 6,920.- บาท  (ต้ังตามราคา
ท้องตลาด) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปี พ.ศ.2566 หน้า 26 ล าดับที่ 1) 

2. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1  ตัว (ต้ังตามราคาท้องตลาด)  เป็นเงิน 2,000.- บาท   
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.
2566 หน้า 26 ล าดับที่ 2) 

3. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อ จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง (ราคา



ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงานมาตรฐานงบประมาณ ธันวาคม 2565) หน้า 23   
เป็นเงิน 23,500.-บาท บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2566 หน้า 26 ล าดับที่ 4) 
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4. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน
กันUV 95% พร้อมติดต้ัง ขนาด    3.60 x 2.10 เมตร ราคาชุดละ 8,500 บาท  จ านวน 
2 ชุด (ต้ังตามราคาท้องตลาด)  เป็นเงิน 17,000.-บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2566 หน้า 26 ล าดับที่ 5) 

5. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซ่อมแซมหลังคาส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม พื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 500,000.-บาท (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ.2566  หน้า 22  
ล าดับที่ 1 

โอนลด    หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ 
ลงทุน  ประเภทค่าถมดิน โครงการถมดินบริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาล หมู่ที่ 7 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ต้ังไว้เป็นเงิน 494,200.-บาท คงเหลือ 494,200.-บาท  
โอนลด  128,000.- บาท  

6. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน ประเภทค่าปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตั้ง

อุปกรณ์และจอทีวีส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดห้อง 4X4.5 เมตร จ านวน 1 ห้อง 
เป็นเงิน 92,000.- บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2566 หน้า 21 ล าดับที่ 1) 

7. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงานมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  (TurboBoost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1 หน่วย  
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 



แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  มีแป้นพิมพ์และเมาส์  มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  สามารถใช้งานได้ 
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ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth เครื่องละ 18,000 บาท จ านวน 2 
เครื่อง (ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลฯ) เป็นเงิน 36,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2566 หน้า 31 ล าดับที่ 1) 

    เหตุผล 
เนื่องจากหน่วยงานส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ในการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกับครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ช ารุดไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหลักการข้างต้น   

จึงประสงค์ขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  
5  รายการ และค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ  และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  
รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  
หรือไม่ขอเชิญครับ......... 

    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติ 
  ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ  
  พ.ศ.2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ  

และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   
  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
มติที่ประชุม  ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ.2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ  และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประมาณ พ.ศ.2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  

  5 รายการ  และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  ตามรายการที่เสนอ 



ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.6   ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน่วยงานสาธารณสุขฯ  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรีฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  1  รายการ  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความ
จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 1  รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
250,000.-บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการเรือยนต์เก็บขยะ  ตัวเรือท าจากไฟเบอร์กลาส  เครื่องยนต์เบนซิน 1  สูบ 4  
จังหวะ  ขับเคลื่อน  1  เพลา  ที่ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  20  แรงม้า  ใบพัดเรือชนิด 2 ใบ 
จ านวน 1 ล า เป็นเงิน 250,000.-บาท (ตั ้งตามราคาท้องตลาด) ครุภัณฑ์รายการนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2566 หน้าที่ 14  ล าดับที่  1   

โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  
6,560,000.-บาท  คงเหลือ 5,006,740.-บาท จ านวนเงินที่โอนลด  250,000.-บาท 
คงเหลือ 4,756,740.-บาท 

    เหตุผล 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และเพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด   คณะผู้บริหารจึงมีนโยบาย
พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการข้างต้น 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ



ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน่วยงานสาธารณสุขฯ  
แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญครับ......... 

    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติ 
  ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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  พ.ศ.2566   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง หน่วยงานสาธารณสุขฯ  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
มติที่ประชุม  ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง หน่วยงานสาธารณสุขฯ    ตามญัตติที่
คณะผู้บริหารเสนอ 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน่วยงานสาธารณสุขฯ  ตามรายการที่เสนอ 

ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.7   ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ หน่วยงานกองช่าง  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายประยุทธ  สุขารมย์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายประยุทธ  สุขารมย์  ด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ 
 เหตุผล ดังนี้  
     หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
เป็นเงิน 119,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถว้น-)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. แผนงานเคหะอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 
1  เ ค รื่ อ ง  เ ป็ น เ งิ น  5 3 , 0 0 0 . -บ า ท  ( ตั้ ง ร า ค า เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) โอนเพ่ิม  53,000.-บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2566 หน้า 37 
  2. แผนงานเคหะอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท (ตั้งราคาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 



ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) โอนเพ่ิม  66,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี    พ.ศ.2566 หน้า 37 

    เหตุผล 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีรายจ่ายที่จ าเป็นต้องตั้งจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณหน่วย  
 
 
    - 15 - 
 
งานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ไปตั้ งเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสาภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 
1/2566 เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ หน่วยงาน
กองช่าง  แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญครับ......... 

    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติ  
  ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน  2  รายการ หน่วยงานกองช่าง  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยก
มือขึ้น 

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
มติที่ประชุม  ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ หน่วยงานกองช่าง  ตามญัตติ
ที่คณะผู้บริหารเสนอ 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ หน่วยงานกองช่าง  ตามรายการที่เสนอ 

ประธานสภาเทศบาล       เรื่องท่ี  5.8   ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  หน่วยงานกองช่าง ขอ
เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายประยุทธ  สุขารมย์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายประยุทธ  สุขารมย์    ด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
รองนายกเทศมนตรีฯ สะสมเพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากม ี



    งบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,720,000.-บาท (-เจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.11 – 001 
(สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยท าการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอน  กรีตหนา 5 
เซนติเมตร หรือพ้ืนที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกรวมไม่น้อยกว่า 36,652.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ความยาวสองข้างรวม 3,200.00 เมตร และก่อสร้างทางเดินเท้าพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,200.00 ตารางเมตร , ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร หลอด LED 
ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 98 ต้น และติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร หลอด 
LED ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 10 ต้น จ านวนเงิน 60,720,000.-บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม      พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2566 หน้า 14 
  2. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามแม่น้ าเพชรบุรี บริเวณวัดต้นสน  หมู่ที่ 2 
และคุ้งตาไปล่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยท าการก่อสร้างสะพาน  
ค.ส.ล. (แบบไม่มีทางเท้า) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมเชิงสะพานทาง
ขึ้น – ลง ยาว 13.00 – 14.00 เมตร จ านวนเงิน 12,000,000.-บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 8 

     เหตุผล 

 1. ถนนท้องถิ่น พบ.ถ.11 – 001 เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อโครงข่ายถนนเลียบ
ชายฝั่งทะเลตะวันตก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 35 (พระรามสอง) สมุทรสงคราม บริเวณ กม.72 ต าบลคลองโคน อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม สู่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบการขนส่งคมนาคม โดย
สภาพปัจจุบันผิวจราจรมีความช ารุดทรุดโทรม มีน้ าท่วมขัง เมื่อมีฝนตก ยามน้ าทะเลหนุน 
น้ าทะเลท่วม ผิวทางจราจรเกือบตลอดเส้นทาง ท าให้เกิดปัญหาในการสัญจรไป – มา 
ยานพาหนะได้รับความเสียหาย ผุกร่อน เพราะน้ าเค็ม ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ต่า ง
เรียกร้องให้เทศบาลรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื้อรังนี้มาโดยตลอด ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรบนเส้นทางนี้ ตลอดจนเป็นการพัฒนา
บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการตามหลักการใน
ข้อที่ 1 
  2. เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณีสะพานข้ามแม่น้ าเพชรบุรี (สะพานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 
รอบ 5 ธันวาคม 2542) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างวัดต้นสน หมู่ที่  2 และคุ้งตาไปล่ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เกิดการช ารุดเสียหาย เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2565 ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่าผิวจราจรบริเวณทางขึ้น



สะพานเกิดการช ารุดและทรุดตัว เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงโครงสร้างใน
ส่วนที่เป็นพ้ืนและคานช่วงทางขึ้น (ฝั่งหมู่ที่ 2) นั้น โครงสร้างเกิดการทรุดตัวอันเกิดจาก
น้ าหนักบรรทุกและสภาพการใช้งาน จึงเป็นเหตุให้พื้นที่วางพาดไว้บนคานเกิดการเลื่อนออก
จากกัน ซึ่งเมื่อไม่มีคานรองรับจะท าให้พ้ืนสะพานเกิดการยุบตัวและหักลงมาได้ โดยไม่
สามารถท าการซ่อมแซมได้แล้ว รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไป -มา ได้ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จะต้องด าเนินการรื้อถอนออก และก่อสร้างสะพานดังกล่าว
ขึ้นมาใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการตามหลักการในข้อที่ 2 
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  คณะผู้บริหารได้เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้างทั้ง 2 
โครงการ โดยสถานการณ์คลังของเทศบาลด้านเงินสะสม มีดังนี้ เทศบาลมียอดเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 119,762,298.13 บาท หักเงินส ารอง
งบบุคลากร (6 เดือน) , หักเงินส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (3 เดือน) 
และหักเงินส ารองกรณีสาธารณภัย 10 % ทั้ง 3 รายการรวมเป็นเงิน 19,642,761.05 
บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 100,134,335.08 บาท  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช่จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน การ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 
1/2566 เพ่ือขอความเห็น ชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป 

เลขานุการสภาฯ    ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงสถานะการเงิน ณ ปัจจุบัน  ให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุนทรี  บ าเพ็ญผล  ดิฉัน  นางสุนทรี  บ าเพ็ญผล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอชี้แจงรายงานพิสูจน์ยอด 
ผู้อ านวยการกองคลัง เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์   
   2566  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  ณ  วันที่  30  กันยายน  2565   
   108,788,607.91  บาท  หัก  ส ารองตามระเบียบฯ  19,542,761.05 บาท คงเหลือ  

เ งิ นสะสมตามบัญชี เ งินฝากธนาคารที่ น า ไป ใช้ ได้หลั งหั กส ารองตามระ เบี ยบ               
89,145,845.85  บาท  หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน  -  บาท  ถอนเงิน
รายรับข้ามปีงบประมาณ  -  บาท  บวก  เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้



ผูกพันแล้ว  -  บาท  รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม  
141,358  บาท  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าใช้ได้  ณ  วันที่  9  
กุมภาพันธ์  2566  89,287,204.86  บาท 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม  หน่วยงานกองช่าง  แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  
หรือไม่ขอเชิญครับ......... 
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    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติ 
  ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม  หน่วยงานกองช่างตามท่ีคณะ

ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 11  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 

มติที่ประชุม  ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
หน่วยงานกองช่างตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  หน่วยงานกองช่างตาม
รายการที่เสนอ 

นายจรัส  ประสงค์เงิน  ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  กระผม  นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอสอบ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ถามเครื่องเล่นที่อยู่ในโรงเรียนวัดในกลางได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
  -  เรื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 8  ชาวบ้านแจ้งว่าเสียงไม่ดี  ฟังข้อมูลข่าวสารไม่รู้เรื่อง 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  เครื่องเล่นในโรงเรียนวัดในกลางได้ผู้รับเหมาแล้ว  และได้เข้ามาเช็นสัญญา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียบร้อยแล้วครับ  ส าหรับเรื่องเสียงตามสาย  หมู่ที่ 8  อยู่ระหว่างก าลังด าเนินการ 
นายประยุทธ  สุขารมย์  -  เมื่อสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง รหัสทางหลวง 
รองนายกเทศมนตรีฯ ท้องถิ่น พบ.ถ.11 – 001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7  

และโครงการก่อสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 
ครบ 6 รอบ (ใหม่)  แล้ว  เทศบาลจะด าเนินการต่ออย่างรวดที่สุด  และส าหรับการก่อสร้าง
สะพานวัดต้นสน  เมื่อเริ่มด าเนินการเศษหิน  อิฐ  ต่างๆ  ห้ามทิ้งลงแม่น้ าเด็ดขาด อาจจะ
ต้องขอเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมกันอีกครั้งครับ      

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  อาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม  3  ชั้น  ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายนิติธร  ดารากรณ์  -  ได้ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วครับ  ซึ่งมีการให้ก าหนดแบบเพิ่มเติม 
รองปลัดเทศบาลฯ การป้องกันแผนดินไหว  จึงต้องมีการการก าหนดเพิ่ม 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  ขอแจ้งบ้านที่อยู่ตรงข้างศาลเจ้าโจ้ว  บ้านเจ้นี  หมู่ที่ 10  สายไฟห้อยลงมา  ขอ 
รองนายกเทศมนตรีฯ มอบเจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วยครับ 
นายทวีศักดิ์  พานเพชร  -  รับทราบ  และจะแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นางเยาวดี  แสงจันทร์  -  ขอแจ้งตัดต้นไม้ไปขัดกับสายไฟ  บริเวณถนนแม่แตงไทย  หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายเชาน์วกิตต์  กรรณเทพ -  รับทราบ  และจะแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการครับ 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ รักษา 
ราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดฯ 


